

เด็กกับกระบวนการยุติธรรม

เกริ่นนำไว้ก่อนวันนี้ ด้วยงานจะมีวันจันทร์และอังคารที่ 4-5 กันยายนนี้แล้ว แม้จะเป็นงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม เรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน" ซึ่งเป็นงานที่ผู้ใหญ่เขาประชุมสัมมนากัน

แต่เด็กและเยาวชนน้องหนูทั้งหลายก็ควรให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรง

เรื่องของ "กระบวนการยุติธรรม" หมายถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางคือบุคคลผู้กระทำและถูกกระทำ ถึงเจ้าพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) อัยการ-ทนายความ ศาล และราชทัณฑ์ ในที่สุด สำหรับเด็กและเยาวชนจะยุติหรือเริ่มที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งานนี้จัดขึ้นที่อาคารคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุม

จากนั้นจึงมีรายการเสวนาทางวิชาการหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่อง "ทิศทางของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในกระแสพลวัตของโลก" การบรรยายพิเศษเรื่อง "มุมมองระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม" และเรื่อง "แนวความคิดเห็นแก่เด็กและเยาวชน และการใช้มาตรการทดแทน" สองรายการหลังวิทยากรจากต่างประเทศ

ระหว่างการประชุมเสวนาหลักทั้งสองวัน จะมีการประชุมคู่ขนาน หัวข้อน่าสนใจหลายหัวข้อ รวมถึงสรุปการประชุมกลุ่มย่อยและอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยผู้พิพากษาผู้คร่ำหวอดในวงการศาลคดีเยาวชนและครอบครัว นักกฎหมายที่ติดตามงานด้านเด็กและเยาวชน นักพัฒนาเรื่องเด็กและครอบครัว นักวิชาการและนักกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อยมี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรื่องการคุ้มครองและป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ประธานในที่ประชุมคือ นายวัลลภ "ครูหยุย" ตั้งคณาบุรุษย์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และผู้ทำหน้าที่สมาชิวุฒิสภา

กลุ่มที่ 2 เรื่องการพิจารณาและการหันเหคดีเด็กและเยาวชน ประธานที่ประชุมคือ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ กลุ่มที่ 3 เรื่อง การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ประธานที่ประชุมคือ คุณหญิงจันทน์ สันตะบุตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวข้อการประชุมคืบหน้า มี 9 หัวข้อ น่าสนใจทั้งนั้น คือ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม/เด็กและเยาวชนในฐานะผู้กระทำผิด ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและผู้สร้างทุนทางสังคม/การติดตามและประเมินผลการศึกษาวิจัย เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน"/ กระบวนการค้นหาใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน/ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้/ การส่งเสริมเด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อย/ การพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ นวัตกรรมในการดูแลเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ กระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรง

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ "กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน" โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยูนิเซฟ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้หยิบยกปัญหาเด็กและเยาวชนมาเป็นสำคัญ โดยเน้นย้ำว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ประเทศชาติและสังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันกับนานาชาติต่อไป

ทั้งยังมีใช้เป็นเพียงปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องระดมความคิดและแสวงหาความร่วมมือในการหาทางแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน

ปัญหาเกี่ยวกับเด็กทั้งหมด ทำไมหน่วยงานทั้งหลายแหล่ที่มีความพยายามอย่างยิ่งในการจัดงานเช่นนี้ขึ้น ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4

จึงไม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานแม้แต่คนเดียว เอาเถอะ เด็กอาจจะยังเด็กอยู่ แต่เยาวชนไทย ตั้งแต่รุ่นมัธยมปลายขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยที่เก่ง และมีความสนใจในเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวัยของเขาก็มีไม่น้อย ดังจะเห็นได้จากการเข้าเรียนในสาขานิติศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

แหม - จะประชุมเรื่องของน้องหนูทั้งที แต่ไม่มีน้องหนูเข้าร่วม มันน่าน้อยใจจริงๆ ซะเองเออจริงๆ

แหล่งข้อมูล: มติชน 1 กย. 49

1 กันยายน 2549 10:01 น.